

# ค่านที่สด

ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๒๗๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การเสนอเรื่องและการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี  
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อให้การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และประหยัด ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งชักชวนความเข้าใจให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบและถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดระเบียบวาระการประชุม คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ โดยบรรจุเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด (Area - based) และเรื่องวาระสำคัญ (Agenda - based) เท่าที่จำเป็น เพื่อให้ คณะรัฐมนตรีได้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ฯ และเรื่องวาระสำคัญ ได้อย่างละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะกรณีเรื่องในวาระจร ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา จัดเท่าที่จำเป็นเร่งด่วนอย่างแท้จริงเท่านั้น

๒. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด โดยให้ส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมพอสมควร เพื่อให้สามารถบรรจุในระเบียบวาระการประชุมปกติได้ทัน รวมทั้งให้วางแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และการส่งเรื่องมายังสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการนำเรื่องเร่งด่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ฯ และเรื่องวาระสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ มาเสนอใน คราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ โดยควรประสานงานกับสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถนำเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ เสนอคณะรัฐมนตรีได้ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีปกติก่อนหรือหลังการประชุม คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสม

๓. การชี้แจงของส่วนราชการและหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี นั้น ขอให้รัฐมนตรีให้ความสำคัญในการนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ด้วยตนเองให้มากที่สุด และกรณีจำเป็นต้องมีผู้ชี้แจง ให้มีได้ไม่เกิน ๒ คน ทั้งนี้ โดยทั่วไป ให้ส่วนราชการ

/และหน่วยงาน ...

และหน่วยงานของรัฐชี้แจงคณะรัฐมนตรีผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conferenc) โดยใช้เครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก โดยไม่ต้องเดินทางไปชี้แจงด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีเรื่องที่เสนอเป็นเรื่องดังต่อไปนี้

๓.๑ ความมั่นคงและข่าวกรอง

๓.๒ ภาษีอากร โดยเฉพาะภาษีศุลกากร

๓.๓ การต่างประเทศ และการเจรจาระหว่างประเทศ อันส่งผลถึงประโยชน์ของประเทศ

๓.๔ เรื่องที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานเห็นสมควรว่าจำเป็นต้องชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยตนเอง โดยให้แจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบล่วงหน้าก่อน

ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดนครสวรรค์ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

จึงเรียนยืนยันมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๙

nk48 10 29/9